

BÃO MẶT TRỜI – NHỮNG ĐỢT SÓNG CỦA THIÊN HÀ

Đối thoại cùng Anéeka và Dale Harder

Ngày 15 tháng 10, năm 2020

COSMIC AGENCY

LINK VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=GVu1End1VyK&feature=emb_title

Gosia: Bạn có thể nói cho tôi biết thêm lần nữa về **Solar Flash** – Bão Mặt Trời được không? Không có chuyện gì như thế xảy ra đúng không? Và có phải là mọi người đang biến một sự kiện tích cực thành tiêu cực? Vì những vụ nổ trên mặt trời thường xuyên xảy ra. Bạn có muốn bổ sung thêm thông tin nào không?

Anéeka: Hệ thiên hà luôn tạo ra các đợt sóng hình xoắn ốc tự nhiên qua hàng trăm năm ánh sáng. Chúng lớn bằng cả một nhánh của bất kì thiên hà nào. Nhưng vì chúng chủ yếu là năng lượng rung động cao, chúng di chuyển nhanh hơn so với các nhánh xoắn ốc có thể quan sát được của cùng một thiên hà hoặc chúng nằm lại trong các mật độ vật chất thấp hơn, đó là lý do vì sao mà chúng trở thành một vấn đề ngay từ đầu.

Vậy nên, mỗi khi các đợt sóng xoắn ốc này tăng tốc di chuyển nhanh hơn, chúng bám theo các phần vật chất nơi mà các hệ mặt trời ở tại vị trí đó, chúng ảnh hưởng lên cả hệ thống và tạm thời làm tăng rung động của nơi này. Mỗi một mặt trời chính là một phần nhạy cảm về mặt năng lượng nhất trong bất kì hệ mặt trời nào, nên nó phản ứng mạnh với đợt sóng đang đổ vào, phản ứng mạnh hơn các thành phần khác như các hành tinh. Cho nên, Mặt Trời hoạt động giống như một trạm trung chuyển giúp tạm thời cân chỉnh lại đợt sóng tần số đang ào tới và lần lượt gửi đi các đợt sóng của chính nó dưới dạng gió mặt trời.

Đây là lý do vì sao mà mọi người nhầm lẫn hoạt động của mặt trời với các đợt sóng rung động cao của hệ thiên hà đổ vào. Khi những cơn bão năng lượng này xảy ra, chúng tôi có thể nghe thấy như âm thanh va chạm lên một cái mái nhà bằng thiết với những cơn bão năng lượng cao, nhưng nó không như những phân tử đơn lẻ trong một khẩu súng lục bắn vào lớp ngoài mái nhà, mà nó chỉ giống như một chùm vô số đợt sóng năng lượng đánh vào lớp vỏ phi thuyền, và chúng phản ứng như thứ gì đó vật chất, nhưng thật đó chỉ là áp lực thay đổi bên ngoài. Một áp lực có thể thay đổi trong tỉ lệ trọng lực bên trong trường điện từ bao bọc bên ngoài phi thuyền.

Chúng tôi không còn gọi nó là những đợt sóng năng lượng Positron nữa, chúng tôi không thể nhớ ra ai là người sử dụng cái tên này đầu tiên, nhưng nó không chính xác vì không hề có năng lượng positron nào thực sự được trông thấy. Nhưng tôi có thể nhìn ra mối liên hệ của vấn đề, cũng như khi một hạt điện

tích dương positron được truyền tải vào đợt sóng thì nó cũng sẽ sản sinh ra hiệu ứng tương tự trên một hành tinh. Cũng như khi bạn đứng bên cạnh một cái thác nước thì bạn cũng bị ướt.

Tôi có thể gọi nó là: Những đợt sóng năng lượng cao có dạng xoắn ốc của Thiên hà. Những đợt sóng xoắn ốc có năng lượng cao này là một phần của chính hệ Thiên hà, cũng như đó là một phần của hệ thống năng lượng hài hòa của nó. Cũng được nhìn nhận như những đợt sóng hấp dẫn tần số cao.

Vấn đề chính ở đây mà chúng ta thường gặp phải là “ngữ nghĩa” của một từ. Chúng ta có thể gọi một sự vật bằng cùng một cái tên nhưng nhiều khi chúng ta lại ám chỉ những thứ khác nhau. Điển hình của sự nhầm lẫn này là cụm từ “Positron”, hay “positronic” (điện tích dương), nó có thể mang những ý nghĩa khác nhau đối với con người. Và với chúng tôi thì dùng từ “positron” hoặc từ “proton” nghe nó rất là 3D trong khi chúng tôi đang nói về những tần số xuyên chiều kích vô phương hướng như mật độ cao trên 5D, 9D, 8D cho đến mảng tần số 1D, đến những phân tử hoạt động như một cơn sóng và đồng thời vẫn như một phân tử. Chúng tôi dùng từ “positronic” bởi vì nó là một làn sóng tần số cực kì cao, có nghĩa là nó mang điện tích dương và có ảnh hưởng tích cực lên Trái Đất, nơi mà bạn có thể đo đạc mức tần số trung bình chung với cộng hưởng Schumann. Và trong trường hợp này nó chính là positron cũng như nó là một sự tích tụ điện từ đang xảy ra trong tầng điện ly.

Cho nên dùng từ “ánh sáng” có thể là một cách diễn đạt tốt hơn, nhưng nếu chúng tôi gọi nó là “cơn bão ánh sáng” thay vì dùng từ “cơn bão điện tích dương positronic” thì tất cả mọi người, hoặc bạn sẽ nghĩ rằng chúng tôi đang nói về những thứ ánh sáng vô hình, như đang đánh lừa mọi người vậy, nhất là khi ở đây bản chất thực tế nó không như vậy, cho nên tôi chỉ quyết định dùng từ ngữ thật chính xác trong trường hợp này.

Dale: Chúng ta có nên biết chúng có dạng năng lượng như thế nào không? Đó là bariaonic (vật chất tối) hay năng lượng hấp dẫn ?

Anéeka: là năng lượng hấp dẫn, nhưng chúng được trộn lẫn với nhau, có nghĩa là chúng không ở dạng “tinh khiết”, nhìn thấy chúng như một cơn sóng nước bắn... lực hấp dẫn bị vấy bẩn. Bởi vì như đã nói, chúng là trọng lực hấp dẫn cho nên chúng thu hút mọi loại “phân tử rác” cuốn theo chúng vào trong đợt sóng. Thịnh thoảng còn có cả bụi và đất đá cỡ nhỏ. Nhưng phần lớn là đủ mọi loại phân tử. Đây chính là thứ va chạm vào phi thuyền và làm tróc một mảng kim loại trên phần nóc bên ngoài thân tàu. Lớp trường điện từ bảo vệ bọc ngoài thật sự rất có ích, nhưng những đợt sóng này đổ vào một cách vô phương vô hướng, nghĩa là chúng đồng thời gây ảnh hưởng lên nhiều mật độ, cho nên một số phân tử và rác thỉnh thoảng lọt qua lớp trường bảo vệ, gây hư hại phi thuyền.

Và vâng, chúng tôi còn có những lớp màn trập, nhưng về mặt bản chất thì chúng chỉ dành cho mục đích hỗ trợ củng cố, và chỉ được sử dụng một số lần. Các lớp màn trập như lớp kính bảo vệ bên ngoài kính chắn gió, nhưng trong những con tàu này “kính chắn gió” không phải bằng thủy tinh mà là bằng hợp kim polymorphic titanium như toàn bộ lớp ngoài của con tàu, có độ dày 60,96 centimet và cứng chắc như cả vỏ tàu. Các cửa sổ dọc theo thân tàu cũng làm bằng vật liệu tương tự. Nhưng nếu có một lỗ hổng xuất hiện trên vỏ tàu, thì toàn bộ lớp vỏ tàu bị hư hại, trường điện từ toroid có thể giữ chặt áp lực và không khí cho nên chúng tôi vẫn có thể thở được cho dù con tàu bị hư hỏng nặng.

Gosia: Ok, vật những hiệu ứng nào mà loại năng lượng này ảnh hưởng lên TÂM TRÍ con người? Về mặt ý thức? Liệu nó có liên quan đến chuyện nhân loại “thăng thiên” trong nhận thức không? Và không chỉ con người, nhưng ngay cả bạn đang ở trong mật độ 5D nữa.

Anéeka: Một sự tăng tần số mật độ đột ngột sẽ mở ra một thứ mà nhiều người gọi là con mắt thứ ba (Yazhi có một quan điểm khác về “con mắt thứ ba”). Cũng như khi mật độ tăng lên, bất kì sinh vật nào bên trong đợt sóng có thể nhận thức được những thứ mà bình thường chúng nằm ngoài khả năng tự nhiên của họ! Gây ra một kí ức của sự kiện, thứ mà theo đó có thể giải thích là, tạo ra một sự hứng thú với việc nâng cao ý thức. Có nghĩa là: đối tượng thức tỉnh.

Dale: Bạn có dùng thiết bị nào để làm chệch hướng năng lượng không?

Anéeka: Không, chúng tôi dùng trường năng lượng toroid, nó lấy năng lượng trực tiếp từ chính động cơ.

Gosia: Đây là điểm mà tôi không hiểu. Người ta nói rằng thứ làm chúng ta tăng cao mật độ chính là NHẬN THỨC của chúng ta, chứ không thứ nào đó đến từ bên ngoài, rằng MẬT ĐỘ phụ thuộc hoàn toàn vào chúng ta. Vậy tại sao đợt sóng này lại có tác dụng đó? Sao nó lại kéo chúng ta đi lên trong “nhận thức về mật độ” ?

Anéeka: Hãy nhìn nhận điều này như là một sự kiện “Ayahuasca” “Peyote” – “Chất thức thần của Vũ Trụ” đang trở lại bình thường. Có nghĩa là nó không có tác dụng thức tỉnh một đối tượng, mà chỉ là hiệu ứng giả tạo. Gây ra một sự hứng thú diễn ra bên trong đối tượng, khiến họ muốn biết nhiều hơn và sau đấy biến nó thành hiệu ứng vĩnh viễn. Hãy xem như nó cho phép họ nhìn lên vào một mật độ khác. Nó chỉ như một loại drug gây hiệu ứng lên ý thức của bạn. Nhưng nhiều đó là đủ để kích thích một người, khiến họ có cảm giác muốn tìm hiểu nhiều hơn.

Gosia: Tôi hiểu rồi! Nó là một sự tương trợ có lợi. Nhưng ý bạn là gì khi nói rằng nó chỉ có hiệu ứng tạm thời? Ý bạn là đợt sóng này không ở lại vĩnh viễn? Nó chỉ đổ xuống và sau đó lại rút đi? Chỉ như một cơn bão?

Anéeka: Nó đến và đi, chính xác, mỗi đợt không bao giờ kéo dài quá vài ngày. Bạn có thể thấy điều này trong chỉ số Cộng Hưởng Schuman, biểu đồ tăng vọt lên và sau đó lại trở về bình thường.

Dale: OK, vậy chúng ta có thể sử dụng Cộng Hưởng Schumann như sự biểu thị khi những đợt sóng này tiến đến Trái Đất chứ?

Anéeka: Được! Bạn có thể! Nhưng, hoạt động của Mặt trời, có thể hoặc không thể có bất kì ảnh hưởng nào đối với những đợt sóng này.

Gosia: Liệu các hoạt động diễn ra trên Mặt trời của chúng ta, ví dụ như: những đợt bùng phát bão Mặt Trời có liên quan đến cơn sóng năng lượng vũ trụ này và sau đó nó được sử dụng như Cộng Hưởng Schumann để dự báo trước những sự kiện thế này diễn ra ?

Anéeka: Mặt Trời thường có một tính chất, đặc biệt là cái Mặt Trời này. Những đợt sóng đổ vào từ trung tâm Thiên Hà là một nhân tố “tác động” đến mặt trời, nhưng nó cũng có những sự kiện không liên quan khác mà gây ra các tia lửa Mặt Trời, những vết đen trên bề mặt Mặt Trời và năng lượng hấp dẫn dị thường như những cái giếng trọng lực và những thứ tương tự.

Gosia: Cho nên...Liên Đoàn cũng biết đến điều này, và liệu họ CÓ lo ngại rằng những người tham gia trò chơi của họ có thể bị đánh thức bất thành linh khi những sự kiện này tiếp tục diễn ra một cách tăng tiến? Tôi đoán đó là lý do tại sao mà họ đang ở trong trạng thái hỗn loạn rối rúng ở đó với những âm mưu khác nhau.

Anéeka: Họ thật sự lo lắng! Tôi thấy rằng trò chơi đang sụp đổ! Cũng như Ma Trận Mặt Trăng không còn hoạt động được trên mọi mặt, sau đó họ có những kế sách như 5G và gắn vi mạch điện tử lên nhân loại, và máy HAARP được dùng để giảm tần số của Trái Đất, cũng như các sự kiện False Flag đánh lạc hướng như sự kiện ngày 11 tháng 9 và covid-19.

Dale: Wow...nếu Ma Trận Mặt Trăng đã bị sụp đổ, có phải đó phần nào là lý do mà sự kiện Covid10 được tung ra để giữ chúng ta trong tầm kiểm soát trong thời điểm này không?

Anéeka: ĐÚNG VẬY.

Dale: Hoan hô. Tôi biết ngay mà. Tôi hiểu rồi.

Anéeka: Rồi bạn có tiếp tục hỏi về chuyện:” những sự kiện không-liên-quan khác đang gây ra các trận lửa Mặt Trời và những vết đen và cả trường hấp dẫn bất thường như những cái giếng trọng lực và những thứ liên quan đến chúng” ?

Gosia: Những sự kiện đó là thế nào vậy Anéeka?

Anéeka: Các Mặt Trời đều được kết nối thông với nhau cũng như vì họ đều là những chúng sinh ý thức có tri giác xuyên chiều kích. Cho nên nếu có chuyện gì xảy ra với một Mặt Trời này thì nó cũng ảnh hưởng lên toàn bộ các Mặt Trời khác, đó là hiệu ứng hàng loạt, cũng giống như mọi người đều kết nối với nhau thông qua ý thức, cho nên khi một thành viên của một bộ tộc con người đang trải nghiệm một sự kiện thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng. Đây cũng chính là trường hợp xảy ra với các Mặt Trời.

Mối liên kết nội bộ giữa các Mặt Trời chính là thứ mà bạn gọi là worm hole – lỗ giun như bạn đã biết, là bởi vì một Mặt Trời chính là một portal – cổng xuyên chiều kích thông đến những Mặt Trời khác, nó đều là lối ra và lối vào, nếu Mặt Trời đồng ý.

Gosia: Vậy thì, chuyện gì đang xảy ra với các Mặt Trời khác làm ảnh hưởng đến hoạt động của Mặt Trời của chúng ta?

Anéeka: Ví dụ như, khi một đợt sóng từ hấp dẫn tiến đến một Mặt Trời khác ở cách đây rất xa và nó làm biến đổi tần số rung động của Mặt Trời ấy kèm theo toàn bộ những gì xung quanh nó, nó sẽ lần lượt ảnh hưởng đến những Mặt Trời khác có sự kết nối thông với chính nó. Cho nên, Mặt Trời này có thể đang có một trận bão lửa mà nguyên nhân không thực sự liên quan trực tiếp đến các đợt sóng năng lượng từ những vòng xoắn của Thiên Hà, bởi vì vòng xoắn đang va chạm đến những Mặt Trời khác có sự liên kết với Mặt Trời này. Và cũng bởi vì chúng đều là những sinh linh có tri giác, nếu một trong số chúng nổi điên thì cũng sẽ ảnh hưởng đến những cá thể Mặt Trời khác.

Dale: Rất nhiều năng lượng photon được chuyển đổi giữa chúng.

Anéeka: Photon, vâng nhưng chủ yếu là trường hấp dẫn. Trong không gian hầu như toàn bộ năng lượng đều là trường hấp dẫn, tất cả những hình thái khác của năng lượng chỉ bao gồm dưới 0,0001 % số còn lại.

Gosia: Vậy thì, nó có liên quan gì đến mặt trời ở Alcyone không? Và có hoạt động gì ở đó không?

Anéeka: Có rất nhiều thông tin trên mạng nói về làn sóng năng lượng cao đổ xuống Trái Đất phát ra từ Alcyone, và người ta cũng nói rằng Mặt Trời này, cái ở đây (Sun-13) là một phần của hệ sao Pleiades

hoặc nó xoay quanh Alcyone. Chúng tôi không hề nhìn thấy bất kì thứ gì như vậy và chúng tôi còn không hiểu những tin đồn ấy đến từ đâu?! Bạn luôn có thể nói hoặc giả vờ chọn cách nói rằng "cái đó hoặc Mặt Trời khác là một phần của cái này hoặc cái chòm sao kia", bởi vì họ là những cấu trúc nhân tạo, hiếm khi dựa trên sự tương quan năng lượng giữa các Mặt Trời trong nhóm.

Bên cạnh đó, một Chòm Sao như vậy thường có sự liên hệ đến quan điểm của người quan sát nó. Vì vậy, không, đối với người Taygetan chúng tôi mà nói, chúng tôi không thấy có sự liên hệ nào giữa Alcyone và Mặt Trời trong hệ Mặt Trời 13 của các bạn đối với các đợt sóng năng lượng cả. Chúng tôi chỉ biết và đồng ý rằng Alcyone có thể được kết nối với Mặt Trời 13 vì chúng và tất cả các Mặt Trời khác đều liên thông và ảnh hưởng lẫn nhau. Lúc nào mà chúng chẳng ảnh hưởng lẫn nhau, cũng như mọi người luôn ảnh hưởng đến nhau giống như vậy!

Dale: Tôi không hề biết gì về quỹ đạo của nó. Đó không phải là vấn đề mà tôi có thể phỏng đoán hoặc kì vọng. Tuy nhiên, tôi đã nghĩ rằng Mặt Trời 13 của chúng tôi và Alcyone có kết nối với nhau về mặt năng lượng hoặc như cách mà bạn nói – như những thực thể...

Anéeka: Tất cả chúng đều kết nối với nhau Dale à.

Dale: Tuy điều này nghe hơi ngớ ngẩn, nhưng có phải một số Mặt Trời liên thông với nhau một cách gần gũi mật thiết hơn như những cặp đôi?

Anéeka: Chúng đều trải qua những quá trình phát triển của riêng chúng, hay còn gọi là những vòng tuần hoàn sự sống, tất cả diễn ra theo khung thời gian của chúng. Tạo ra một nôi súp năng lượng, chúng trao đổi thông qua ether, bằng cách sử dụng những lối đi mà chúng ta gọi là "hố giun". Nhưng nó không phải là những đường hầm bởi vì từ góc nhìn cao hơn thì chúng đều là 1 Mặt Trời (Yazhi đã nói điều này).

Dale: Giống như mọi người sao?

Anéeka: Giống như mọi người, vâng. Chúng đều là những con người.

Dale: Vậy còn ý đoán "cặp đôi" của tôi thì sao? Liệu có cái kiểu quan hệ nào như vậy tồn tại giữa các ngôi sao không? Vâng, bạn hiểu ý mà tôi nói mà... một số mặt trời có sự liên kết mạnh mẽ hơn là những mặt trời khác và trong vũ trụ...có những thứ được gọi là tính nam và tính nữ, v...v..

Anéeka: Hoàn toàn không, chúng không nhìn nhận điều đó. Vì đây hoàn toàn là một phức hợp tồn tại khác. Cũng không giống như là sự "vô cảm".

Dale: Vâng, đúng là cách dùng từ của tôi nghe có vẻ nghèo nàn và khó hiểu. Tôi chỉ đang cố gắng tìm hiểu xem nếu có bất kì cặp mặt trời nào mà kết nối mạnh mẽ với nhau hơn những mặt trời khác và nó không bị giới hạn bởi địa điểm hay quỹ đạo.

Anéeka: Kết nối lẫn nhau, vâng đúng là một số có tính liên kết hơn những cái khác, nhưng rất khó để phát triển thành tình yêu lãng mạn, vì những mặt trời có liên kết với nhau mạnh mẽ hơn những cái khác thường là những mặt trời được xem là lối vào và lối ra được sử dụng bởi những chủng tộc có trình độ du hành vũ trụ ít phát triển hơn, những người mà chưa sở hữu công nghệ Hyper Drive như chúng tôi.

